



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค. (ศปท.ปค.) โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๐๕๓๐ โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๑๘๒๔ ต่อ ๒๒๕  
ที่ มท ๐๓๒๒/ว ๑๐๕ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ “การเบิกค่าเช่าบ้านราชการ”

เรียน อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ธธ.ศอ.บต. (ปค.) ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย มท. แจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ปค. ในกระบวนการ “การเบิกค่าเช่าบ้านราชการ” และได้ส่งผลการวิเคราะห์ รวมทั้งข้อคิดเห็น ข้อเสนอ และมาตรการ/แนวทางการป้องกันการทุจริต (เพิ่มเติม) เพื่อให้หน่วยงานนำไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปค. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ ปค. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งรายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ “การเบิกค่าเช่าบ้านราชการ” มาเพื่อให้สำนัก/กอง นำข้อเสนอและมาตรการ/แนวทางป้องกันการทุจริตดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตใน สำนัก/กอง ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายธนาคม จงจิริระ)  
อปค.

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
กรมการปกครอง

กระบวนการ การเบิกค่าเช่าบ้านราชการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
๑) พนักงานอยู่ในบ้านของบิดา มารดา หรือบุคคลอื่น โดยไม่มีการเช่าจริง แต่ทำนิติกรรมอำพรางว่าเป็นการเช่า ลงลายมือรับรองข้อความอันเป็นเท็จในรายงานผลการตรวจสอบสภาพบ้าน	๑) ให้ทุกสำนัก/กอง ควบคุมให้มีการตรวจสอบการใช้สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด หากมีเหตุสงสัยว่าข้าราชการรายใดใช้สิทธิไม่ถูกต้อง ให้สำนัก/กอง ดำเนินการตรวจสอบการใช้สิทธิดังกล่าวอีกครั้ง ก่อนที่จะส่งเรื่องขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้าน	อาจพิจารณากำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง เพิ่มเติม โดยการตรวจสอบการเช่าบ้าน ควรบันทึกภาพถ่ายขณะตรวจสอบและสภาพแวดล้อมรอบข้าง โดยคณะกรรมการตรวจค่าเช่าบ้านควรสอบถามข้อมูลค่าเช่าจากผู้อยู่อาศัยอื่นในบริเวณใกล้เคียง
๒) ขอเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายไปจริง	๒) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกสำนัก/กอง กำกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน ห้ามมิให้ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานผลการตรวจสอบ โดยไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้านจริง กรณีคณะกรรมการไม่พบผู้ให้เช่า ควรโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน	



“ไม่โกง โปรงใส ร่วมใจต้านทุจริต คือ จิตสำนึกคนกรมการปกครอง”